

Số: 52/BC-THPTNK

Vĩnh Bảo, ngày 24 tháng 5 năm 2023

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
GIÁO DỤC QPAN, AN TOÀN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2022-2023

	TT	Nội dung	Điểm	Điểm tự chấm
Giáo dục QP-AN	1	- Kế hoạch GDQP-AN của trường đúng quy định được Ban chỉ huy quân sự quận, huyện phê duyệt. - Hồ sơ, giáo án (KHBD) của giáo viên theo đúng quy định, có sự phê duyệt của Ban giám hiệu bảo đảm tính pháp lý.	1,0	1,0
	2	Thực hiện đúng phân phối chương trình cả năm học, các bài lý thuyết dạy theo phân phối chương trình, các bài thực hành dạy tập trung theo lớp, dứt điểm theo bài (không quá 3 tiết/buổi) theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực.	1,0	1,0
	3	Bảo đảm đủ vật chất, tài liệu tham khảo, thao trường, bãi tập cho giáo dục từng phân môn. Bảo đảm đủ giáo viên chuyên trách (kiêm nhiệm); Có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - Ban chỉ huy quân sự - Công an và các cơ quan ban, ngành chức năng quận, huyện và thành phố.	1,0	1,0
	4	Học sinh tham gia học tập đầy đủ, ý thức tổ chức rèn luyện kỷ luật tốt, đảm bảo an ninh, an toàn mọi mặt. Giáo viên và học sinh mang mặc đồng bộ về trang phục theo đúng quy định của môn học.	1,0	1,0
	5	- Tổ chức Hội thao theo đúng kế hoạch. Báo cáo đánh giá kết quả từng học kỳ, cả năm học kết hợp báo cáo tự đánh giá theo các chỉ tiêu thi đua đúng thời gian quy định trong hướng dẫn năm học.	1,0	1,0
An ninh, an toàn trường học	6	Có kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Phân công đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm trong bảo đảm an ninh, an toàn trường học.	1,0	1,0
	7	Không để xảy ra hiện tượng mất tài sản của nhà trường và học sinh. Không để xảy ra tai nạn cho giáo viên và học sinh trong và ngoài trường.	1,0	1,0
	8	Không có hiện tượng học sinh đánh nhau trong và ngoài khu vực nhà trường. Có phương án phòng ngừa hiện tượng học sinh đánh nhau trong và ngoài khu vực nhà trường.	1,0	1,0
	9	Bảo đảm trật tự sinh hoạt công cộng, giao thông khu vực trước cổng trường. Không có cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm, đi hàng 2, hàng 3...	1,0	1,0
	10	Báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng có trách nhiệm khi nhà trường xảy ra hiện tượng mất an ninh, an toàn.	1,0	1,0
		Tổng	10,0	10,0

Nơi nhận:

- Sở GD & ĐT Hải Phòng;
- Lưu: VT.



Phạm Huy Hùng